

Số: /SYT-TCCB

Nam Định, ngày tháng 10 năm 2023

V/v chấn chỉnh, tăng cường  
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát  
hoạt động công vụ.

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành.

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ;

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ:

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nói chung, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động công vụ nói riêng. Qua đó, các cơ quan quản lý đã phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ, đồng thời chấn chỉnh hoạt động công vụ, góp phần quan trọng để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động công vụ ở một số nơi chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với một số tồn tại, thiếu sót, vi phạm. Ngoài ra, thời gian gần đây có tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy công việc; sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định xử lý các công việc thuộc thẩm quyền.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nói chung, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động công vụ nói riêng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cơ quan, tổ chức; thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Nam Định, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg

ngày 19/4/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương, Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 271/UBND-VP8 ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Công văn số 669/UBND-VP8 ngày 17/10/2023 về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Sở Y tế quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra. Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ.

Thủ trưởng các cơ quan thanh tra tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định pháp luật về thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

3. Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra công vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, nhất là việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ; việc đánh giá, nhận xét hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

4. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; trong đó, quan tâm tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở Y tế để tổng hợp chung.

6. Giao Thanh tra Sở Y tế hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh; định kỳ hàng năm, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện trình Giám đốc Sở Y tế báo cáo theo quy định.

Sở Y tế gửi kèm theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị căn cứ thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng chức năng Sở Y tế;
- Công đoàn ngành Y tế;
- Lưu VT, TCCB.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Trung Kiên**